

## SẢN XUẤT

# Điểm nhấn phát triển chăn nuôi năm 2014 tại Hà Nội

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự Hội nghị có các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo UBND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, đại diện các Sở, Ngành liên quan, Lãnh đạo UBND, phòng Kinh tế các huyện, thị xã. Lãnh đạo các xã chăn nuôi trọng điểm, các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cùng đại diện các chủ trang trại chăn nuôi quy mô lớn và các cơ quan truyền thông của Trung ương và Hà Nội. Ông Chu Phú Mỹ - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị.

Năm qua, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh gia súc, gia cầm luôn đe dọa, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của các doanh nghiệp cùng người dân nên ngành chăn nuôi của Hà Nội có bước phát triển ổn định và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 1,1 - 1,3 lần (đàn bò sữa tăng 1,5 lần); sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 1,3 lần so cùng kỳ; giá trị chăn nuôi, thủy sản trong sản xuất nông nghiệp năm 2014 đạt 56,48%. Đến nay tổng đàn gia súc, gia cầm của TP hiện đứng ở tốp đầu cả nước với tổng đàn bò 140.525 con (trong đó bò sữa 14.745 con), đàn lợn trên 1,4 triệu con, đàn gia cầm trên 25 triệu con.

Những điểm nhấn về phát triển chăn nuôi được các cấp các ngành ghi nhận trong năm 2014 đó là tỷ lệ thụ tinh nhân tạo (TTNT) tiếp tục tăng lên 45% đối với bò thịt và 63% đối với lợn. Phát triển 69 xã chăn nuôi trọng điểm, gồm 12 xã chăn nuôi bò sữa, 15 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi gia cầm, thủy cầm. Số lượng bò sữa là 11.713 con, sản lượng sữa tươi đạt 86 tấn/ngày; Đàn bò thịt 23.082 con; đàn lợn 169.638 con; đàn gia cầm, thủy cầm 5.193 ngàn con. Hình thành rõ 4 vùng chăn nuôi lợn trọng điểm với tổng đàn 120 ngàn con và 6 vùng chăn nuôi gà trọng điểm với tổng đàn trên 3 triệu con.

Về phát triển trang trại chăn nuôi, đến nay đã có 3.465 trại chăn nuôi ngoài khu dân cư (trong đó 802 trại lợn, 2.569 trại gia cầm, thủy cầm, 33 trại chăn nuôi bò sữa, 61 trại bò thịt).

Chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư đã chiếm tỷ lệ 45% trong toàn ngành chăn nuôi TP. Cụ thể với chăn nuôi lợn có tổng đàn là 510 ngàn con, chiếm 36,05% tổng đàn; chăn nuôi gia cầm, thủy cầm có tổng đàn 11.516 ngàn con, chiếm 61,3% tổng đàn; chăn nuôi bò sữa có tổng đàn 11.713 con, chiếm 80,2% tổng đàn; chăn nuôi bò thịt có tổng đàn 23 ngàn con, chiếm 16% tổng đàn.

Từ hiệu quả trên đã có bước chuyển rõ nét về sản lượng chăn nuôi từ xã, vùng trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Sản lượng sữa tươi đạt 25.000 tấn/năm (chiếm 82% toàn TP); sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 2.151 tấn/năm; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 91.800 tấn/năm, chiếm 30,9% tổng sản lượng thịt lợn toàn TP. Sản lượng thịt gia cầm, thủy cầm xuất chuồng đạt 54.390 tấn/năm, chiếm 67,5% toàn TP; sản lượng trứng đạt 600 triệu quả, chiếm 60% tổng sản lượng trứng toàn TP.

Về tiêu thụ sản phẩm, một trong những việc đặt ra cho các cấp các ngành cần tập trung hơn nữa để thúc đẩy chăn nuôi phát triển cũng như đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Năm qua ngành Nông nghiệp Hà Nội phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị của Trung ương và các huyện, thị xã để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Đến nay đã xây dựng được 18 chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo ra sự ổn định cho 3.500 hộ chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở giết mổ, chế biến và cung cấp thực phẩm cho thị trường hàng năm đạt 140 triệu quả trứng gia cầm, 11 nghìn tấn thịt lợn, 3,6 nghìn tấn thịt gia cầm, 100 tấn thịt bò, 30 nghìn tấn sữa tươi được cung cấp qua 500 cửa hàng thực phẩm, điểm phẩm phối, siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể.

Bên cạnh đó năm qua ngành chăn nuôi Hà Nội đã có những bước tiến tích cực về phát triển chăn nuôi theo hướng công nghệ cao. Đó là tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm. Đưa việc sử dụng tinh phân ly giới tính trong chăn nuôi bò sữa với 1.000 liều tinh phân ly giới tính đã có 172 bê sinh ra, trong đó có 148 con là bê cái (86,05%). Khối lượng trung bình của bê sinh ra đạt trên 35 kg được người chăn nuôi ứng dụng tốt. Thử nghiệm cấy truyền phôi bò thịt chất lượng cao (bò BBB); thụ tinh nhân tạo gà (tại trang trại gà

Tiên Viên). Triển khai và ứng dụng chăn nuôi theo hướng sinh học trong chăn nuôi lợn, gà. Kết quả đàn lợn thịt khi sử dụng thức ăn sinh học tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95 %; chỉ số tiêu tốn thức ăn (FCR) 2,9 - 3,1kg thức ăn/kg tăng trọng; Khả năng tăng trọng 630-720 g/con/ngày; tỷ lệ thịt xẻ: 83 - 85%. Đàn gà thịt sử dụng thức ăn sinh học tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95%, khối lượng bình quân 2,06kg/con, tiêu tốn thức ăn 4,5 kg thức ăn/kg tăng trọng; sản xuất ra 37 tấn thịt gà chất lượng cao, an toàn VSTP và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ chăn nuôi. Với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã và đang tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống chuồng nuôi từ chuồng hở sang chuồng kín.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, ngành chăn nuôi Hà Nội cũng còn những thách thức đặt ra trong thời gian tới. Đó là chất lượng sản phẩm chăn nuôi còn thấp so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Sản lượng sữa mới đạt 4,8 tấn/chu kỳ (nhiều nước đạt trên 7 tấn/chu kỳ). Kết quả xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi mới ở bước đầu số lượng còn thấp (18 chuỗi) so với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của người tiêu dùng. Đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi còn thiếu sự bền vững kể cả chăn nuôi nhỏ lẻ và các trang trại chăn nuôi lớn. Môi trường chăn nuôi chưa được đảm bảo; các khu chăn nuôi ở các huyện, xã đã được quy hoạch song việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ chế, chính sách để các hộ chuyển đổi ra khu chăn nuôi tập trung vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác đào tạo nhân lực cho định hướng phát triển công nghệ cao chưa

đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Về định hướng và những giải pháp phát triển chăn nuôi tại Hà Nội năm 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm, chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Trong đó tập trung mở rộng quy mô gắn với tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi, phát triển sản xuất giống, sản xuất sản phẩm hàng hóa, hiệu quả, bền vững, an toàn thực phẩm, xử lý môi trường trong chăn nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sinh thái trong chăn nuôi. Tổ chức liên kết chuỗi chăn nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chăn nuôi. Thu hút các nguồn lực đầu tư vào phát triển chăn nuôi; tăng cường xúc tiến thương mại, hợp tác liên kết với các tỉnh nhằm tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi có nguồn gốc. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực đến cán bộ và người chăn nuôi đáp ứng yêu cầu về phát triển chăn nuôi công nghệ cao; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh để tạo sự chuyển biến đồng bộ.

Với các giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành sự quan tâm hơn nữa của người dân chắc chắn ngành chăn nuôi của TP Hà Nội có thêm nhiều bước tiến mới trong thời gian tới./.

**Nguyễn Ngọc Sơn**

## Tổng kết công tác thanh tra trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2014



Vừa qua, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác thanh tra năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014 Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác, bao gồm: hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng... Trong đó, riêng về công tác thanh tra chuyên ngành đã tổ chức thanh, kiểm tra được 418 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp và VSATTP. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính 202 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng, ngoài ra còn tịch thu tiêu hủy, khắc phục nhãn hàng hóa các loại hàng hóa vi phạm với số tiền lên đến gần 259 triệu đồng.

Năm 2015 Thanh tra Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch cho từng cuộc thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi

dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị.

Nhân dịp này, nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Nông nghiệp và PTNT đã được trao cho tập thể và cá nhân của Thanh tra Sở vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014./.

**Lưu Phương**

## **Trung tâm Phát triển Lâm nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2015**



Thực hiện các quyết định phê duyệt nhiệm vụ công ích của Sở Nông nghiệp & PTNT về bảo vệ và phát triển rừng, Trung tâm Phát triển lâm nghiệp đã thực hiện tốt kế hoạch năm 2014. Trong đó Trung tâm đã Hạ cấp vật liệu cháy PCCCR khối lượng 100ha, quản lý bảo vệ rừng 1800,4 ha, phát hiện và xử lý đập ổ dịch sâu róm thông gần 50ha. Nhìn chung về kế hoạch năm 2014 so với năm 2013 tăng 130%. việc làm cho người lao động ổn định, đời sống của cán bộ công chức, viên chức, lao động được tăng lên rõ rệt, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

Trung tâm đã duy trì trực ban chỉ huy PCCCR 24/24h, khi có cháy rừng xảy ra, với phương châm 4 tại chỗ, Ban chỉ huy PCCCR Trung tâm đã huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để chữa cháy, thống nhất chỉ huy điều hành cứu chữa cháy rừng. Trung tâm đã duy trì thường xuyên liên tục các ca trực, tăng cường công tác

kiểm tra, kiểm soát năm bắt tình hình tại các vùng trọng điểm có khả năng dễ cháy, dễ chặt phá. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã có rừng và các cơ quan đơn vị quân đội, trường học để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng khi có cháy rừng xảy ra. Luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Đặc biệt Trung tâm đã Tuyên truyền phối hợp với nhân dân địa phương, các chủ nhận khoán rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất.

Công tác quản lý đất đai, quản lý Tài nguyên rừng bảo đảm theo quy định của pháp luật, công tác bảo vệ môi trường được triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài. Trong năm qua các vụ san ủi lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng đã được kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm. Do đó đã hạn chế được thấp nhất tình trạng xâm hại tài sản rừng.

Trong năm 2015, Trung tâm sẽ thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng 1.800 ha, chăm sóc rừng trồng nâng cấp 101 ha, thực hiện Hạ cấp vật liệu cháy 100ha. Tiếp tục xây dựng phương án chi tiết về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm giống lan bản địa có giá trị kinh tế cao./.

**Mạnh Thắng**

## Thẩm định xã đạt chuẩn NTM huyện Mê Linh

Tổ công tác giúp việc Hội đồng Thẩm định Thành phố do đồng chí Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Hà Nội làm tổ trưởng, vừa tiến hành tổ chức thẩm định 4 xã của huyện Mê Linh là Thạch Đà, Vạn Yên, Đại Thịnh và Mê Linh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn các xã được triển khai, thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra. Đến nay 4 xã trên của huyện Mê Linh đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2014 đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Các nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất được quan tâm, đầu tư, phát triển đồng bộ. Hệ thống tổ chức

chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh; An ninh, trật tự được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rất nhiều. Năm 2014 thu nhập bình quân tại 4 xã đạt từ 27 đến 33 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%. Tuy nhiên còn có một số nội dung tiêu chí cần hoàn thiện như: quy hoạch điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000; quy hoạch trung tâm văn hóa xã; điểm thu gom rác thải; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học...

Sau khi Tổ công tác của Thành phố đi kiểm tra thực tế đánh giá, rà soát từng tiêu chí đều thống nhất các xã Thạch Đà đạt 96/100 điểm, Vạn Yên đạt 95,25 điểm, Đại Thịnh đạt 95,50 điểm. Xã Mê Linh chỉ đạt 94,50 /100 điểm do bị trừ điểm ở các tiêu chí: trường học, môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất./

**Lưu Phương**

## Hà Nội đầu tư 15 tỷ đồng tu bổ đê điều năm 2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có Quyết định số 4627/QĐ-BNN-TCTL về việc "Phê duyệt dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 thành phố Hà Nội".

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội được giao làm Chủ đầu tư thực hiện 4 hạng mục công trình: gia cố mặt đê bằng bê tông asphan từ K3+300 - K4+120 đê Tả Đáy, huyện Hoài Đức và 3 hạng mục làm đường hành lang chân đê: từ K64+126 - K64+703 và từ K65+019 - K65+260 đê Tả Hồng, quận Long Biên; từ K13+600 - K13+900

và từ K14+500 - K15+117 đê Vân Cốc, huyện Đan Phượng; từ K74+000 - K74+580 đê Hữu Hồng, quận Hoàng Mai. Tổng mức đầu tư dự án là 15 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Dự án tu bổ đê điều được thực hiện hàng năm nhằm tăng cường khả năng chống lũ cho công trình đê điều theo tiêu chuẩn thiết kế, chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão trước mắt cũng như lâu dài./

**Chu Tuấn**

## Bàn giao công trình Xử lý cấp bách bờ hữu Sông Đáy xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức đưa vào sử dụng

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng - Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức bàn giao công trình "Xử lý cấp bách 300m bờ hữu Sông Đáy đang sạt lở nghiêm trọng thuộc xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức" đưa vào sử dụng.

Công trình có tổng chiều dài xây dựng kè là 282m (tương ứng K52+160 đến K52+445 đê Hữu Đáy) dạng kè lát mái, trong đó phần lát mái kè dài 241m; chân kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc, hệ số mái  $m = 2$ , cao trình đỉnh chân kè là +1,2m; mái kè là đá lát khan dày 30cm, dưới lớp đá lát khan là lớp đá dầm lót 1x2cm dày 10cm; kè có 3 bậc lên xuống bằng đá xây mác 100, rộng 2m; tổng mức đầu tư công trình là 6.919 triệu đồng

bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố. Công trình hoàn thành đã khắc phục sự cố lún sụt, sạt lở bờ hữu sông Đáy, xã An Mỹ, đảm bảo an toàn đê điều, phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão của huyện Mỹ Đức.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lưu Văn Hải Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Đê điều và PCLB tiếp nhận quản lý, đưa công trình vào sử dụng, Hạt quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức thường xuyên kiểm tra công trình nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, Ủy ban nhân dân xã An Mỹ tuyên truyền để nhân dân biết và có ý thức bảo vệ công trình./

**Chu Tuấn**

## KINH NGHIỆM GIEO MẠ KHAY



Để gieo mạ khay hiệu quả, cây mạ trong khay đạt tiêu chuẩn đem ra cấy, sinh trưởng và phát triển tốt, xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

### 1. Chuẩn bị nguyên liệu làm giá thể:

Nguyên liệu làm giá thể cần chuẩn bị khoảng 2 - 4 tuần trước khi gieo để chủ động thời vụ và hạn chế sâu bệnh lây nhiễm. Nếu giá thể lưu trữ quá lâu thì sẽ phát sinh nấm, mốc gây hại. Ngược lại nếu chuẩn bị muộn sẽ không chủ động thời vụ gieo, giá thể khó xử lý hết sâu bệnh hại, tàn dư

Để giá thể được chuẩn bị tốt cần lưu ý các nguyên liệu:

#### + Đất:

Nên chọn đất đỏ bazan, đất màu, đất phù sa có độ pH trung tính (4,5 - 5,5). Qua thực tiễn cho thấy đất đồi gò nơi mọc các cây sim, mua là loại đất thích hợp nhất cho việc gieo mạ khay. Không chọn đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất cát pha, đất cát vì loại đất này khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém. Không dùng đất nơi ao tù, nước đọng, đất trũng lầy thụt vì chứa nhiều độc tố ảnh hưởng đến cây mạ.

Đất làm giá thể được xử lý sâu bệnh hại, sau đó nghiền nhỏ vừa phải, không nên nghiền thành bột mịn sẽ làm đất khó thoát nước, mất đi tính chất vật lý của đất.

#### + Mùn cưa hoặc trấu hun:

Dùng mùn cưa của những loại gỗ không có tinh dầu (keo, mít,...) hoặc rơm, rạ đã phân hủy, trấu hun để tạo độ tơi xốp trong giá thể. Không dùng mùn cưa từ cây gỗ lim, sến, táu,...chứa nhiều tinh dầu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng

của bộ rễ cây mạ. Trước khi dùng mùn cưa để phối trộn vào giá thể cần tiến hành sàng lọc sau đó đánh thành đồng để xử lý các chất độc hại tàn dư, sau đó mới trộn nguyên liệu làm giá thể.

#### + Phân bón:

Dùng phân đơn, phân hữu cơ vi sinh hoặc phân chuồng đã ủ hoại mục. Không nên dùng phân tổng hợp NPK vì hạt phân lớn, không tan ngay do đó cây mạ sẽ khó hấp thu dinh dưỡng trong giai đoạn đầu. Nếu dùng phân chuồng hoại mục cần sàng, lọc kỹ trước khi phối trộn. Phân đạm nên chọn loại đạm ure hạt nhỏ, dùng lân và kali ở dạng bột mịn, không vón cục. Vụ Xuân khi thời tiết rét hạn chế bón phân đạm.

Việc phối trộn giá thể được tiến hành khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu trên. Tỷ lệ phối trộn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời tiết, đặc điểm giống lúa gieo, tập quán canh tác,... Trong đó yếu tố thời tiết là yếu tố rất quan trọng, nếu vụ xuân gặp rét kéo dài thì cần bớt lượng phân đạm hoặc không phối trộn, đồng thời tăng lượng phân bón vi sinh tổng hợp chứa vi lượng để không ảnh hưởng đến cây mạ. Do đó trong quá trình triển khai cần điều chỉnh tỷ lệ phối trộn cho phù hợp với từng địa phương, thông thường tỷ lệ phối trộn như sau: 1m<sup>3</sup> đất + 0,3 - 0,5 m<sup>3</sup> mùn cưa kết hợp phân vi sinh hoặc phân chuồng hoại mục + 1,5kg phân đạm + 10kg phân lân + 1,5kg kali.

### 2. Chuẩn bị hạt giống:

Chọn các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ Xuân dưới 140 ngày, vụ Mùa dưới 110 ngày), sinh trưởng phát triển tốt. Nên gieo các giống nằm trong cơ cấu giống của xã, huyện, thành phố để phù hợp với từng địa phương.

Hạt giống phải đảm bảo độ thuần, mẩy và sáng hạt, sạch sâu bệnh, không lẫn tạp cơ giới, đảm bảo chất lượng theo quy định. Trước khi tiến hành gieo cần xử lý hạt giống, sau đó ngâm ủ như phương pháp thông thường. Tuy nhiên khi mầm nhú gai dứa là có thể gieo được, không nên để mầm dài quá ½ chiều dài hạt lúa sẽ khó điều chỉnh mật độ gieo trên khay.

### 3. Gieo mạ:

Yêu cầu đảm bảo mật độ đồng đều trên các

khay. Sau khi gieo xong tiến hành xếp khay thành chồng (thường giao động từ 20 - 30 khay/chồng, chồng khay này cách chồng khay kia từ 15 - 20 cm để tiện quá trình theo dõi, kiểm tra). Vụ Xuân khi thời tiết rét cần giữ ấm cho mạ bằng cách che phủ nilon hoặc đem vào nhà ủ chuyên biệt. Khi mạ nhú mầm dài khoảng 0,5 - 1cm thì rải khay thành các băng, luống với kích thước như gieo mạ truyền thống để tiện cho việc chăm sóc sau này.

#### 4. Chăm sóc sau gieo:

Sau khi ủ hoạt hóa mầm, tiến hành chuyển ra khu vực chăm sóc. Giai đoạn này cần chú ý:

##### \* Tưới nước:

Tưới nước để giữ độ ẩm trong khay, giúp cây mạ sinh trưởng phát triển tốt. Vụ xuân cần tưới giữ ẩm, không tưới ẩm quá sẽ làm cây mạ bị bệnh. Vụ Mùa không để thiếu nước làm khay mạ bị khô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá sinh trưởng phát triển của cây. Khi thời tiết nắng gắt cần tưới nhiều lần vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, không tưới vào buổi trưa khi cường độ nắng mạnh.

##### \* Chống rét cho mạ:

Vụ Xuân khi gặp thời tiết bất thuận, nhất là các đợt không khí lạnh kèm theo mưa ẩm, nhiệt độ

xuống thấp cần chống rét cho mạ bằng cách xếp các khay mạ thành luống sau đó làm các vòm có che phủ nilon như chống rét cho mạ theo phương pháp truyền thống.

\* **Phòng trừ sâu bệnh:** Thường xuyên kiểm tra cây mạ để phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời.

Khi mạ đạt tiêu chuẩn (mạ được 2,5 - 3 lá thật, chiều cao cây từ 10 - 20cm, cứng cây, đanh dảnh, sạch sâu bệnh) thì tiến hành đem đi cấy. Trong quá trình vận chuyển có thể cuộn khay mạ lại để dễ dàng vận chuyển. Vệ sinh sạch sẽ các khay mạ và bảo quản dùng cho vụ sản xuất tiếp theo.

Thực hiện tốt các nội dung trên, các tổ dịch vụ, HTX nông nghiệp và bà con nông dân sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất mạ khay. Từng bước nhân rộng mô hình mạ khay, máy cấy để tạo tiền đề đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

**Trần Quang Hào**

## Kỹ thuật chăm sóc cây cam sau thu hoạch



Cây cam sau thu hoạch cần được chăm sóc, vệ sinh, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh để cây tiếp tục phát triển và cho mùa bội thu sau.

#### 1. Đốn tỉa, tạo hình

Sau mỗi mùa thu hái quả, công việc đốn tỉa, tạo hình cho cây cam phải được tiến hành thường xuyên như: cắt bỏ những cành khô, cành bị sâu bệnh, cành tăm, cành vượt, cành xiên vào tán, cành mọc quá dày, cành quá yếu nhằm tạo cho cây thông thoáng, ít sâu bệnh.

#### 2. Chăm sóc, bón phân

##### \* Chăm sóc

- **Làm cỏ, xới đất:** Thường xuyên làm sạch cỏ quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, để hạn chế việc cạnh tranh nước và dinh dưỡng của cỏ dại; ngăn chặn sự trú ngụ, xâm nhập của sâu bệnh. Việc xới đất cần thực hiện hàng năm để giúp đất thông thoáng, cung cấp thêm oxy cho đất. Gần gốc thì xới nông, giữa các hàng thì xới sâu hơn do rễ của cam quýt mọc yếu và nông gần lớp đất mặt.

- **Tưới nước:** Cây cam là loại cây ưa ẩm và ít chịu hạn, việc tưới nước cho cây là rất cần thiết ở các thời kỳ nảy mầm, phân hoá mầm hoa, thời kỳ ra hoa, kết quả và quả phát triển. Đối với mùa khô hạn cần tưới nước cho cây từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Cây cam cũng rất sợ úng, do đó phải thoát nước kịp thời trong mùa mưa lũ. Không để vườn cam bị úng, nhất là giai đoạn khi cây đang có quả.

##### \* Bón phân

- Lượng bón

Loại phân	4 - 5 năm (kg/cây)	6 - 7 năm (kg/cây)	Trên 7 năm bón theo năng suất trên 80 tạ/ha (kg/tấn quả)
Phân hữu cơ	35 - 40	45 - 50	2.000 - 2.500

Phân đạm urê	0,35 - 0,45	0,5 - 0,55	24 - 26
Phân lân	0,9 - 1,2	1,4 - 1,5	70 - 75
Phân kali	0,45 - 0,5	0,55 - 0,65	25 - 30
Vôi bột	0,7 - 0,8	0,8 - 1,0	150 - 250

- **Cách bón:** Dùng cuốc đào rãnh hoặc cuốc hố theo mép ngoài hình chiếu tán cây, sâu 25 - 30cm, rộng 20 - 25cm (tùy lượng phân bón) trộn đều các loại phân bón, bón vào rãnh rồi lấp đất ngay.

- **Thời gian bón:**

+ Lần 1: sau khi thu hoạch quả, bón toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, vôi bột và 1/3 phân đạm.

+ Lần 2: trước khi cây ra hoa, bón 1/3 lượng đạm.

+ Lần 3: sau khi cây đậu quả 6 - 8 tuần, bón 1/3 lượng đạm và 1/2 lượng kali.

+ Lần 4: trước khi thu quả 1 - 2 tháng, bón nốt 1/2 lượng phân kali còn lại.

### 3. Phòng trừ sâu bệnh

Cây cam thường bị một số đối tượng sâu bệnh gây hại như: sâu đục thân, sâu vẽ bùa, nhện, rệp; bệnh ghè, bệnh thối quả, bệnh thối gốc, chảy mủ, bệnh loét cam...

Biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất là áp dụng

## CÁC PHƯƠNG PHÁP TUYỂN CHỌN ĐÀN CÁ RÔ PHI ĐƠN TÍNH ĐỰC

### 1. Phương pháp thủ công.

Cá rô phi ương từ cá bột được 3 - 4 tháng đã có thể phân biệt đực, cái bằng mắt thường thông qua nhận biết phần phụ sinh dục của chúng, nhờ thế có thể tách riêng cá đực để nuôi. Cách làm này chỉ có thể thực hiện với điều kiện ở các ao nuôi nhỏ và sẵn nguồn nhân lực, chỉ cần có hướng dẫn về kỹ thuật phân biệt cá đực, cá cái. Tuy nhiên với yêu cầu của sản xuất lớn thì cách làm này tốn nhiều thời gian và hiệu quả thấp.

### 2. Phương pháp di truyền.

Bằng phương pháp lai khác loài cá đực của loài rô phi này nuôi chung với cá cái của loài rô phi khác sẽ tạo được cá lai là cá đơn tính hoặc cá bất thụ, với phương pháp này sẽ cho tỷ lệ cá đực cao. Hiện nay, tại Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Miền Bắc - Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đã tiến hành sản xuất rô phi đơn tính bằng phương pháp lai xa, cá đực được sử dụng là cá *O.aureus*, cá cái được sử dụng là cá *O.niloticus*. Tỷ lệ đực trong quần đàn từ 95% trở lên.

### 3. Phương pháp hóa sinh.

Đây là phương pháp phối trộn một loại

quy trình phòng trừ tổng hợp để có vườn cây khỏe, sạch sâu bệnh.

- Cắt tia thường xuyên để cành thông thoáng, cắt bỏ những cành mới héo do sâu đục thân tuổi nhỏ gây ra; vệ sinh vườn cây để giảm nguồn lây lan của sâu bệnh.

- Tăng cường chăm sóc bón phân, tưới nước để vườn cây khỏe mạnh. Tia cành, bón phân hợp lý, điều khiển cây ra lộc tập trung để dễ theo dõi và phòng trừ sâu bệnh hại.

- Đối với sâu đục thân, đục cành: bắt diệt sâu trưởng thành (xén tóc), dùng dây thép luồn vào lỗ đục diệt sâu non; bơm thuốc Bi58, Monitơ 0,2% vào lỗ đục của sâu.

- Tiêu diệt các loài côn trùng môi giới truyền bệnh như rầy chổng cánh truyền bệnh vàng lá Greening...

- Sử dụng các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại như: sử dụng bầy bả sinh học, thả nuôi các loài thiên địch có ích (kiến vàng), kết hợp trồng xen với các loài cây không cùng đối tượng sâu hại...

- Khi cây xuất hiện sâu bệnh cần phun các loại thuốc chuyên dùng cho cây ăn quả theo hướng dẫn ghi trên bao bì./.

TX (TTKNQG)

hormone vào thức ăn cho cá rô phi ăn trong 21 ngày tuổi đầu tiên, tùy theo điều kiện thiết bị và quản lý mà kết quả chuyển giới đạt được cao hay thấp. loại hormone thường dùng là các hợp chất tổng hợp có liên quan đến testosterone tan rất ít trong nước, ví dụ như hormone 17 $\alpha$  methyltestosterone (viết tắt là MT) hoặc 17 $\alpha$  ethynyltestosterone (viết tắt là ET) tuy nhiên MT được dùng phổ biến hơn. Trong thời gian 21 ngày cá bột được nuôi trong giai hoặc trong bể để ngăn không cho cá ăn thức ăn khác ngoài thức ăn được trộn hormone chuyển giới.

### Cách phối trộn thức ăn:

- Hòa tan 60mg MT hoặc ET vào 0,7l rượu ethanol 95%.

- Trộn dung dịch này với 10g Vitamin C vào 1kg bột cá.

- Cho bay hơi ethanol bằng cách phơi khô thức ăn ngoài nắng trong một vài giờ.

Với phương pháp này có thể tạo ra quần đàn cá rô phi đơn tính đực với tỷ lệ 90 - 95% đực./.

Lê Thị Tân Huyền

## NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

### ƯU TIÊN VỐN HỖ TRỢ XÃ ĐIỂM, XÃ KHÓ KHĂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thủ tướng Chính phủ vừa giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, ưu tiên vốn hỗ trợ cho:

**1-** Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc: huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại.

Các xã nghèo được hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII.

**2 -** 8 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương.

Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên. Đối với các địa phương bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 và Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải điều chỉnh bố trí năm 2015

bù lại để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014 - 2016 cũng được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

Mức bố trí vốn cụ thể của cho từng xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 kèm chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước ngày 27/1/2015; đồng thời thu hồi số vốn các địa phương đã ứng trước kế hoạch năm 2015 theo văn bản số 2230/TTg-KTTH ngày 6/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015 đúng quy định, đúng đối tượng và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai Chương trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 đến ngày 30/6/2016./.

**TX (Theo Chinhphu.vn)**

## Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn

Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn.

Theo đó, tiêu chí nhà ở nông thôn đã được quy định tại Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu

chí quốc gia về nông thôn mới. Trong quá trình triển khai, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xác định tiêu chuẩn nhà ở nông thôn trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn do hiểu về tiêu chuẩn nhà ở bao gồm nhiều vấn đề: diện tích, kết cấu nhà, không gian ở...



Thực hiện Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời giải quyết các kiến nghị phản ánh của các địa phương và thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, chính sách của Nhà nước, Bộ Xây dựng điều chỉnh một số chỉ tiêu và bổ sung thêm hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nhà ở nông thôn (Điều 13, Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT) cụ thể như sau: Xã được công nhận đạt tiêu chí nhà ở dân cư khi đáp ứng đủ 2 yêu cầu: trên địa bàn không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát và đạt mức quy định tối thiểu của vùng về tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Nhà ở nông thôn phải đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm

từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Đối với khu vực đồng bằng diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m<sup>2</sup>/người trở lên; khu vực trung du, miền núi diện tích ở tối thiểu đạt 10m<sup>2</sup>/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn nhà từ 24m<sup>2</sup> trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m<sup>2</sup> trở lên.

Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên. Đối với nhà ở đã, đang thực hiện hỗ trợ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì niên hạn sử dụng lấy theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đó.

Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi...) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt. Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của từng dân tộc, vùng miền./.

**NT (Theo Chinhphu.vn)**

## **CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM**

Trong năm 2014, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Thủ đô, UBND Thành phố đã ban hành "Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015".

Theo đó, khi chưa có dịch bệnh xảy ra, cần kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; có kế hoạch, phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, hóa chất để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai công tác phòng, chống dịch. Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kịp thời, đầy đủ, chính xác, dễ hiểu về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để người dân biết và tự giác thực hiện, tránh gây tư tưởng hoang mang trong cộng đồng.

Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y và lực lượng được xã, thôn cử trực tiếp tham gia phòng, chống dịch...

Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Tiến hành tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm vào hai đợt tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10/2015. Tiến hành tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố theo quy định...

Khi dịch bệnh xảy ra, thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch theo qui định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo các cấp và các sở ban ngành có liên quan. Cụ thể, phân công và giao trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình dịch cho từng thành viên Ban chỉ đạo; thành lập các chốt tại thôn, xóm, xã có dịch nhằm kiểm soát việc vận chuyển động vật ra vào vùng dịch; tiêu hủy số gia súc, gia cầm theo quy định; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng cho đến khi hết dịch trên địa bàn tại hộ có dịch 1 lần/ngày, tại thôn xóm có dịch 2 lần/ tuần và tại xã có dịch là 1 lần/tuần.../.

**NT (TH)**

## Hà Nội phấn đấu giảm 3.500 hộ nghèo trong năm 2015

Theo chuẩn nghèo, cận nghèo của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, tại thời điểm hiện tại, Hà Nội có 34.409 hộ nghèo với 147.589 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,91 tổng số hộ dân cư. Số hộ nghèo khu vực nông thôn chiếm 82,9% tổng số hộ nghèo toàn Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu giảm 3.500 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố so với năm 2014 là 0,2 %, UBND TP. Hà Nội đã đặt ra các nội dung để hỗ trợ hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện các chính sách xã hội, hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt khó khăn. Có giải pháp hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản của xã hội cũng như huy động nguồn lực và tăng cường công tác truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ.

Cụ thể, trong năm 2015, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó, tập trung cho vay vốn đối với nhóm hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay xuất khẩu lao động từ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để phát triển sản xuất, kinh doanh... Trong năm nay, Hà Nội sẽ tăng cường các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công. Tập huấn, phổ biến kiến thức sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông

ngiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, cho hộ nghèo. Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả phù hợp với từng địa phương.

Hỗ trợ phát triển ngành nghề, nhất là những nơi chưa có làng nghề, tập trung các nghề truyền thống, quy mô nhỏ, nhóm hộ gia đình... Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên người nghèo, cận nghèo; gắn đào tạo với việc làm và tạo điều kiện cho người nghèo tìm việc làm, tăng thu nhập. Tăng cường truyền thông, vận động các hộ nghèo chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Thành phố Hà Nội cho biết, cùng với các giải pháp đồng bộ trên đây, thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ chính sách xã hội về giáo dục, y tế, trợ cấp, hỗ trợ, chính sách xã hội đặc thù; hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã miền núi, xã giữa sông, xã và thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản của xã hội; huy động các nguồn lực tổng hợp cùng tham gia vào chương trình giảm nghèo; truyền thông, nâng cao năng lực cho thành viên Ban Chỉ đạo trợ giúp người nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.../.

**TX (TH)**

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ HUNG DỮ

Theo Bộ NN&PTNT, trong thời gian gần đây, có nhiều cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ như voi, hổ, gấu, cá sấu, rắn, rắn trên toàn quốc không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không thực hiện đúng các quy trình về quản lý, nuôi, chăm sóc, đã đe dọa đến tính mạng, an toàn của người dân, gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Trước thực trạng đó, Bộ NN&PTNT đã có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ. Theo đó, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ trên địa bàn; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng

ký trại nuôi và tịch thu những cá thể động vật hoang dã hung dữ của những cơ sở không bảo đảm yêu cầu về an toàn, tiêu chuẩn chuồng trại. Bên cạnh đó, quy hoạch các trại nuôi động vật hoang dã trên địa bàn, từng bước di dời các trại nuôi động vật hoang dã hung dữ ra khỏi khu dân cư và những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai, khiến động vật sống ra ngoài; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, nuôi, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép động vật hoang dã.../.

**TX (TH)**

## CÁCH CHỮA CẢM VÀ SỐT Ở LỢN

1. Khi lợn bị sốt do cảm mạo (sốt cao 41 - 42<sup>0</sup>C ở lợn con dễ bị co giật) chọn một trong các bài thuốc sau:

- Rau má + cỏ nhọ nồi, mỗi thứ 1 nắm to (khoảng 100g), giã nhuyễn, hãm với nước, cho uống.

- Rễ chuối tiêu + lá bông + lá dấp cá, mỗi thứ 1 nắm nhỏ (50 - 60g), giã nát, hòa nước cho uống.

- Chanh 1 quả, vắt nước, xoa vào vùng trán của lợn, cho lợn uống nước chanh.

- Lá cúc tần rang với cám, bọc vải thưa, xát

dọc sống lưng (đánh cảm).

- Dùng các loại (lá dấp cá, ngải cứu, củ dong trắng, lá đậu ván, lá hương nhu, lá tía tô, lá màn tưới, lá rau ngót). Mỗi thứ 1 nắm nhỏ 50 - 60g, giã nát, vắt lấy nước, cho lợn uống. Lấy bã xoa bóp 2 bên sống lưng của lợn.

- Cho uống ngay thuốc hạ nhiệt hoặc tiêm Analgin (Hanalgin- C) theo hướng dẫn của nhà

sản xuất, tiêm cafein để trợ tim.

2. Nếu lợn bị sốt do mắc các bệnh truyền nhiễm, người chăn nuôi phải tìm cán bộ thú y nhờ can thiệp, giúp đỡ. Trường hợp này bắt buộc phải dùng thuốc kháng sinh phù hợp mới khỏi và có thể dùng phối hợp các bài thuốc nam nói trên để hạ sốt cho lợn./.

NT (Theo TTKNQG)

## Công Dụng Của Quả Cà Chua



Cà chua được mệnh danh là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho, là những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Cho dù là cà chua tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép, thêm cà chua vào chế độ ăn hằng ngày sẽ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe từ nó mang lại.

**Chữa miệng khô, lưỡi rát, loét miệng:** Có thể lấy nước ép cà chua 150ml và nước mía ép 20ml, trộn đều để uống, ngày 2 - 3 lần.

**Bí đại tiện, thiếu máu:** Dùng 1 - 2 quả cà chua sống (gọt vỏ, thái nhỏ) trộn với mật ong ăn ngày 2 - 3 lần.

**Phòng và chữa sốt cao:** Cà chua 200g thái lát, sắc nước, uống thay trà trong ngày, uống nóng hay lạnh đều được. Cũng có thể dùng nước ép cà chua và nước ép dưa hấu mỗi thứ 200ml trộn đều, chia 2 - 3 lần uống trong ngày.

**Chữa tăng huyết áp:** Sáng sớm, khi chưa ăn uống gì, lấy 1 - 2 quả cà chua, dùng nước sôi rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, trộn thêm chút đường cho đủ ngọt, ăn sống. Mỗi liệu trình 10 - 15 ngày, nghỉ 3 ngày, sau đó lại tiếp tục liệu trình khác. Cách ăn này đặc biệt có ích với những người bị tăng huyết áp kèm theo xuất huyết dưới đáy mắt.

**Chữa phòng tĩnh mạch do bị nghẽn:** Dùng cà chua sống (thái mỏng hoặc nghiền thành bột nhão) đắp lên chỗ mạch máu bị phồng. Mỗi ngày là một lần, khi bắt đầu thấy rát thì bỏ thuốc ra. Thuốc có tác dụng thông huyết và chống đau nhức.

**Chữa viêm gan mãn tính:** Cà chua 250g rửa sạch, thái miếng; thịt bò 100g thái thành lát mỏng, thêm mỡ, mắm, muối...; làm món xào ăn với cơm hằng ngày. Món này có tác dụng bình can, ích huyết (điều hòa chức năng gan, bổ máu), kiện tỳ, tiêu thực (tăng cường chức năng tiêu hóa), có tác dụng tốt trong quá trình điều trị viêm gan mãn tính bằng thuốc, giúp cơ thể chóng phục hồi sau khi khỏi bệnh.

**Giúp giảm cân:** Cà chua ít chất béo và không chứa cholesterol, chứa rất nhiều chất xơ và nước, do đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy no. Có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng xà lách, và các thực phẩm ăn uống thân thiện khác.

Chú ý: Lượng axit hữu trong cà chua sống tương đối lớn, có thể gây co thắt túi mật. Vì vậy người bị bệnh sỏi mật không nên áp dụng các bài thuốc trên.

Trong cà chua có một lượng nhỏ purin nên những người bị thống phong (bệnh gút) cần thận trọng, cần được thầy thuốc chuyên khoa tư vấn khi muốn sử dụng.

Cà chua xanh, chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố alkaloid. Khi tiêu thụ nhiều sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn.

Không ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc, bởi vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Cà chua là một loại rau có chứa một lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa leo.

Không nên ăn cà chua khi đang uống thuốc chống đông máu. Không nên ăn cà chua khi đói. Không ăn cà chua nấu kỹ; nếu cà chua được nấu chín trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị ban đầu của nó sẽ bị mất./.

NB (TH)

## ❖ Gương sản xuất điển hình

### **Cần có thêm nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như thế!**

Vụ Đông năm 2014, được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông Thành phố, Trạm Khuyến nông huyện Gia Lâm đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp xã Kim Sơn triển khai hai mô hình sản xuất trên đất hai vụ lúa. Đó là mô hình trồng 1000m<sup>2</sup> hoa ly và trồng 8ha khoai tây giống Đức bằng phương pháp làm đất tối thiểu.

Xác định việc thực hiện tốt hai mô hình sản xuất trên trong vụ Đông 2014 không chỉ giúp các nông hộ địa phương có thêm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao sử dụng trong sinh hoạt, đồng thời cung cấp một phần cho thị trường trong dịp đón tết Nguyên đán để tăng thu nhập mà còn góp phần xây dựng thói quen sản xuất cây vụ ba trên đất hai lúa của nông dân các địa phương vào các năm tới. Do đó khi triển khai hai mô hình sản xuất mới này, Trạm Khuyến nông huyện đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đồng thời tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nông hộ hai thôn Giao Tất B và Kim Sơn đăng ký tham gia mô hình trên.

Để giúp các nông hộ có kiến thức và niềm tin thực hiện tốt hai mô hình sản xuất trên, Trạm khuyến nông huyện đã phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức 3 buổi tập huấn kỹ thuật về sử dụng phân bón vi sinh xử lý rơm rạ sau thu hoạch và kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây khoai tây cho các nông hộ. Bên cạnh đó, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện đã phối hợp chặt chẽ với ban chủ nhiệm HTX dịch vụ xã và đội trưởng các đội sản xuất thường xuyên có mặt trên đồng nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, cũng như diễn biến của các loại sâu bệnh. Từ đó kịp thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức và trực tiếp hướng dẫn nông hộ các quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tạo thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt trong khung thời vụ. Riêng mô hình trồng hoa lily, Trạm cử một kỹ sư chuyên ngành cùng thực hiện, trực tiếp

hướng dẫn nhóm nông hộ kỹ thuật chăm sóc. Từ hỗ trợ trên, cộng với cố gắng của nông hộ nên dù là các mô hình kinh tế mới được triển khai trên địa bàn xã, song đã đạt hiệu quả kinh tế cao ngoài sự mong đợi.

Ông Nguyễn Việt Bằng ở thôn Giao Tất B cho biết: Nhà ông trồng 2 sào khoai tây được nhà nước hỗ trợ 100% củ giống và 30% vật tư phân bón. Khi tập huấn ông nắm vững đặc tính của loại cây này là cần nhiều phân hữu cơ và cần nước nên gia đình đầu tư thêm 400.000 đồng để mua phân hữu cơ bón lót và luôn đảm bảo đủ nước dưỡng. Do đó khoai cho củ to, nhiều củ nặng tới 600, 700gam, còn đa phần có trọng lượng 300, 400gam trên một củ. Nếu so với giống khoai ta trồng trước đây thì năng suất gấp 2 lần, còn so với lúa thì giá trị thu nhập cao gấp từ 3 đến 4 lần.

Còn ông Nguyễn Đức Khanh - Đội trưởng đội dịch vụ sản xuất thôn Giao Tất B, là người vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp thực hiện cả hai mô hình sản xuất trên thì cho biết: mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu trên đất lúa và trồng hoa lily vụ đông 2014 vừa dễ làm vừa phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng không chỉ ở xã Kim Sơn mà còn phù hợp với hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Gia Lâm vì đây là vụ sản xuất không bị ảnh hưởng của mưa bão, sâu bệnh gây hại cũng ít rất thích hợp với cây khoai tây và cây hoa ly. Chính vì thế thay mặt nông dân xã Kim Sơn nói riêng và nông dân huyện Gia Lâm nói chung, ông mong muốn thời gian tới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, hỗ trợ để mở rộng mô hình trồng khoai tây và trồng hoa lily chất lượng cao trên đất lúa nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp vừa tăng thu nhập cho nông hộ, vừa góp phần cung cấp cho thị trường sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao./.

**Phùng Minh Liễu**

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 tiếp tục giảm 0,2% so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vốn tăng mạnh ở cùng thời điểm của các năm trước thì nay cũng chỉ tăng 0,28%, thấp hơn nhiều so với tháng 1 của những năm trước. Đối với mặt hàng lương thực do nguồn cung lúa gạo dồi dào ở cả 2 miền nên giá cả cũng không bị biến động nhiều. Gạo tám Thái giá phổ biến từ 18.500 - 23.000đ/kg, gạo Hải Hậu giá 18.000 - 20.000đ/kg; gạo Điện Biên giá 18.000 - 21.000đ/kg, gạo Xi dèo dao động ở mức 12.000 - 13.500đ/kg; gạo nếp các loại tăng nhẹ khoảng 1.000 đ/kg, nếp cái hoa vàng giá dao động từ 25.000 - 28.500đ/kg; giá mặt hàng đậu xanh dao động ở mức từ 44.000 - 48.000đ/kg, đậu xanh tách vỏ giá 55.000 - 60.000đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ: 45.000 - 50.000đ/kg.

**Đối với các mặt hàng thực phẩm:** Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng lên để đáp ứng các nhu cầu cận Tết Nguyên đán, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thịt các loại; tại thị trường Hà Nội thịt lợn mỡ sẵn giá phổ biến từ 85.000 - 90.000đ/kg, thịt lợn ba chỉ giá từ 80.000 - 90.000đ/kg; thịt bò giá tăng nhẹ dao động ở mức 250.000 - 300.000đ/kg. Gà ta hơi giá 110.000 - 130.000 đ/kg, gà công nghiệp nguyên con làm sẵn giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn giá từ 70.000 - 80.000đ/kg; Trứng vịt dao động từ 25.000 - 32.000đ/chục.

### \* Thị trường thế giới:

## Xuất khẩu gia cầm và thịt sống của Hàn Quốc giảm do dịch bệnh

Tổng công ty Thương mại Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc cho biết việc bùng phát dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng đã khiến xuất khẩu gia cầm và thịt lợn sống của nước này giảm mạnh trong năm 2014.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, xuất khẩu thịt vịt sống đã giảm tới 88,7%, xuống còn 751,8 tấn, trong khi hầu như không có thịt vịt chế biến xuất khẩu.

Xuất khẩu gà giảm 28,2% xuống 17.445,6 tấn, trong khi các sản phẩm đã qua chế biến và thịt gà lần lượt giảm 4,7% và 26,2% so với năm 2013.

Bên cạnh đó, mặc dù xuất khẩu thịt lợn sống đã giảm mạnh 35,6%, song đã được bù đắp nhờ việc tăng 74,6% các sản phẩm đã qua chế biến như thịt xông khói và các loại thịt ăn trưa.

Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu thịt lợn bao gồm cả thịt sống và các sản phẩm chế biến đã tăng 0,23% so với năm 2013.

Hiện Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường chính

Bên cạnh đó các mặt hàng thủy sản có giá như sau: Cá trắm, cá chép có giá từ 70.000 - 80.000đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000đ/kg, tôm đồng giá 150.000 - 200.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 25.000đ/kg.

**Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:** Tuần qua, thời tiết khá thuận lợi cho cây rau phát triển, lượng rau xanh cung cấp cho thị trường ổn định cả về lượng và giá. Rau bắp cải giá 6.000 - 7.000đ/kg, rau cải (các loại) giá từ 7.000 - 10.000đ/kg, rau cần giá từ 4.000 - 5.000/mớ; súp lơ giá 7.000 - 9.000đ/cây; cà chua giá 9.000 - 15.000 đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây giá bán trên thị trường hiện nay cũng giữ ổn định. Cam Canh giá cũng dao động ở mức 40.000 - 60.000 đ/kg; táo ta giá 15.000 - 20.000đ/kg, xoài Thái giá từ 30.000 - 45.000đ/kg, bưởi Diễn giá 30.000 - 35.000đ/quả, vú sữa giá 45.000 - 60.000đ/kg.

**Về vật tư nông nghiệp:** Do chuẩn bị được nguyên liệu đầu vào, đồng thời giá xăng dầu giảm mạnh, giá cước vận tải giảm theo nên mặc dù chuẩn bị bước vào gieo cấy vụ đông xuân song giá các mặt hàng phân bón trên thị trường khá ổn định. Đạm urê ngoại giá phổ biến từ 10.500 - 11.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, Kali giá 11.000 - 12.000đ/kg./.

**Ngọc Bích**

cho thịt lợn xuất khẩu của Hàn Quốc vì khu vực này chỉ mua thịt động vật nuôi tại các vùng như đảo Jeju, vốn không bị ảnh hưởng bởi các dịch bệnh động vật.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cảnh báo với sự bùng phát lẻ tẻ của dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng trên toàn quốc trong năm mới, xuất khẩu thịt ở nước này có thể gặp thất bại hơn nữa.

Một quan chức của bộ này nhấn mạnh "trừ khi các ổ dịch được kiểm soát sớm, những nỗ lực để xuất khẩu thịt sang Nga, Philippines, Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) có thể trở nên vô ích và làm tổn hại các trang trại chăn nuôi ở Hàn Quốc."

Năm ngoái, việc phát hiện các trường hợp cúm gia cầm và bùng phát ổ dịch lở mồm long móng đã khiến Chính phủ Hàn Quốc phải thực hiện các biện pháp hạn chế việc di chuyển động vật và người nuôi nhằm ngăn chặn dịch lây lan./.

**TX (Theo TTXVN)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên - Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ nghệ - Sơn Tây	Chợ Vân Đình - Ứng Hòa	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi - Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô - Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai - Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	Loại 1	7.800	8.000	7.000	6.200	8.000	7.500	7.500		7.500	
2	Gạo Khang dân	Loại 1	11.500	12.000	11.500	10.000	11.000	11.700	12.500	12.500	11.500	12.500
3	Gạo bắc thơm	Loại 1	15.000	16.500	15.500	14.000	16.000	15.000	15.000	16.500	16.500	13.500
4	Gạo Xi dẻo	Loại 1	13.000	13.000	13.000		13.000	12.000	12.000	13.500	13.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	Loại 1	16.000	18.500	17.000			18.500	17.000	17.500	17.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	Loại 1	19.000	19.500	16.000	15.000		12.000	16.500	18.000	18.000	16.000
7	Gạo tám Thái	Loại 1	20.000	21.000	18.500	16.000	23.000	15.000	18.000	20.000	19.000	16.500
8	Gạo nếp cái hoa vàng	Loại 1	28.000	28.500	26.000		25.000	26.000	27.000	26.500	32.000	39.000
9	Gạo nếp cẩm	Loại 1	45.000	35.000	35.500		30.000	40.000	32.000	30.000	40.000	42.000
10	Đậu tương	Loại 1	35.000	25.000	24.000		22.000	17.000	25.000	35.000	27.000	35.000
11	Đậu xanh có vỏ	Loại 1	42.000	48.000	44.000	48.000	40.000	40.000	45.000	50.000	42.000	40.000
12	Lạc nhân	Loại 1	47.000	50.000	48.000	48.000	42.000	46.000	50.000	58.000	44.000	50.000
13	Đậu đen	Loại 1	45.000	50.000	52.000	45.000	40.000		50.000	55.000	42.000	45.000
14	Đạm urê ngoại	Loại 1	10.000	12.000	11.500	11.000	10.000	12.000	11.500	11.000	11.500	37.000
15	NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đáy)	Loại 1	3.500	5.500	5.500	4.800	5.000	5.500	5.000	5.000	4.800	12.000
16	Kali	Loại 1	10.500	12.000	12.500		10.000	13.000	11.500	12.000	12.000	5.000
17	Lân Lâm Thao	Loại 1	3.500	4.000	4.000	4.500	4.000	5.000	4.000	4.500	4.000	12.500

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên - Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ nghệ - Sơn Tây	Chợ Vân Đình - Ứng Hòa	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi - Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô - Đông Anh	Chợ Tô Thanh Oai - Thanh Trì
1	Thịt lợn hơi (lợn siêu nạc)	Loại 1	55.000		52.000	40.000	52.000	47.000	58.000	55.000	55.000	48.000
2	Thịt lợn mỡ sẵn	Loại 1	80.000	90.000	90.000	85.000	85.000	76.000	95.000	80.000	82.000	106.000
3	Thịt lợn nạc thăn	Loại 1	90.000	100.000	98.000	90.000	90.000	85.000	100.000	90.000	85.000	116.000
4	Thịt lợn ba chỉ	Loại 1	90.000	90.000	82.000	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000	82.000	96.000
5	Thịt bò thăn	Loại 1	250.000	270.000	250.000	250.000	285.000	230.000	250.000	250.000	240.000	270.000
6	Thịt bò mỡ	Loại 1	240.000	260.000	240.000	245.000	250.000	220.000	240.000	240.000	235.000	235.000
7	Gà ta hơi	Loại 1	90.000	120.000	120.000	100.000	115.000	120.000	130.000	95.000	115.000	90.000
8	Gà ta nguyên con làm sẵn	Loại 1	115.000	170.000	135.000	145.000	145.000	170.000	180.000	125.000	130.000	145.000
9	Gà công nghiệp hơi	Loại 1	42.000		50.000	45.000	40.000	40.000	52.000	55.000	60.000	50.000
10	Gà CN nguyên con làm sẵn	Loại 1	54.000	70.000	65.000	62.000	58.000	60.000	75.000	70.000	70.000	75.000
11	Vịt hơi	Loại 1	50.000		48.000	45.000	40.000	45.000	70.000	57.000	55.000	70.000
12	Vịt nguyên con làm sẵn	Loại 1	60.000	75.000	75.000	82.000	80.000	65.000	90.000	70.000	80.000	85.000
13	Ngan hơi	Loại 1	51.000		63.000	55.000	50.000		80.000	65.000	65.000	75.000
14	Ngan nguyên con làm sẵn	Loại 1	65.000	85.000	82.000	90.000	80.000	75.000	100.000	75.000	85.000	90.000
15	Cá chép > 1kg	Loại 1	65.000	68.000	70.000	60.000	70.000	65.000	70.000	80.000	60.000	58.000
16	Cá trắm > 2kg	Loại 1	70.000	75.000	75.000	60.000	70.000	65.000	80.000	100.000	70.000	70.000
17	Cá quả	Loại 1	85.000	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000	100.000	110.000	120.000	115.000
18	Ngao	Loại 1		25.000	25.000	20.000	20.000	18.000	20.000	20.000	18.000	25.000
19	Tôm sú	Loại 1		400.000			550.000	350.000	320.000	470.000	345.000	445.000
20	Tôm đồng	Loại 1	150.000	200.000	175.000	140.000	220.000	170.000	160.000	200.000	145.000	150.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 28 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên-Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ nghệ-Sơn Tây	Chợ Vân Đình-Ứng Hòa	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Hà Vĩ Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô-Đông Anh	Chợ Tân Thanh Trì
1	Cam sành miền Nam	Loại 1	45.000	50.000	40 000	40.000	40.000	30.000	40. 000	50.000	40.000	55.000
2	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	14.000	20.000	20.000	15.000	13.000	14.000	17.000	18.000	16.000	45.000
3	Quýt Sài Gòn	Loại 1	25.000	45.000	30 000	60.000	40.000	27.000	40. 000	40.000	45.000	40.000
4	Bưởi Diễn	Loại 1	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	35.000	30.000
5	Xoài cát	Loại 1	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000	30.000		35.000	35.000
6	Vú sữa	Loại 1	45.000	50.000	50.000	52.000	45.000	40.000	50.000	50.000	50.000	45.000
7	Táo ta	Loại 1		27.000	20.000	15.000	20.000	20.000	30.000	25.000	25.000	22.000
8	Lê	Loại 1	25.000	30.000	25.000		30.000		30.000	30.000	26.000	28.000
9	Cam Canh	Loại 1	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
10	Thanh long	Loại 1	20.000	40.000	20.000	30.000	33.000	28.000		35.000	30.000	
11	Cà chua	Loại 1	6.000	12.000	10.000	12.000	16.000	15.000	18. 000	18.000	11.000	18.000
12	Bí đao	Loại 1	8.000	10.000	10.000	6.000	10.000	5.000	9.000	9.000	13.000	9.000
13	Khoai tây	Loại 1	12.000	14.000	10.000	12.000	12.000	11.000	15.000	11.000	14.000	8.000
14	Rau cải ngọt	Loại 1	8.000	10.000	8.000	3.000	7.000	8.000	5.000	10.000	10.000	15.000
15	Súp lơ (cây)	Loại 1	8.000	11.000	6.000	12.000	8.000	5.000	6.000	9.000	5.000	10.000
16	Su hào	Loại 1	4.000	5.000		6.000	5.000		4.000	4.000	3.000	2.500
17	Dưa chuột	Loại 1		10.000	12.000	10.000	8.000	15.000	10.000	8.000	12.000	15.000
18	Rau bắp cải (cây)	Loại 1	6.000	8.000	8.000	6.000	8.000	7.000	5.000	9.000	11.000	8.000
19	Rau cần (mớ)	Loại 1		5.000	4.000		5.000	5.000	5.000		4.000	5.000
20	Hoa hồng (bông)	Loại 1	500	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500	2.500	3.000	3.000	3.000
21	Hoa ly (cành)	Loại 1	22.000	30.000	22.000	20.000	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	35.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	500	3.000	3.000	2.500	3.000	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000



## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Vĩnh Phúc	Hưng Yên
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	Loại 1	8.000	7.500	7.500
2	Gạo Xi 23	Loại 1	11.500	11.000	11.000
3	Đậu tương	Loại 1	27.000	24.500	24.500
4	Đậu xanh tách vỏ	Loại 1	62.000	57.000	58.000
5	Lạc nhân	Loại 1	45.000	48.000	48.000
6	Miến dong	Loại 1	43.000	41.000	42.000
7	Thịt lợn hơi	Loại 1	49.000	48.000	48.000
8	Thịt mông sẵn	Loại 1	85.000	85.000	85.000
9	Gà Tam hoàng hơi	Loại 1	78.000	74.000	72.000
10	Gà ta hơi	Loại 1	135.000	125.000	120.000
11	Gà Ai cập hơi	Loại 1	85.000	80.000	80.000
12	Vịt hơi	Loại 1	77.000	48.000	47.000
13	Thịt bò thăn	Loại 1	270.000	260.000	260.000
14	Trứng gà ta (quả)	Loại 1	4.000	4.000	4.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	Loại 1	9.000	6.500	6.500
16	Tôm sú	Loại 1	550.000	450.000	450.000
17	Cá quả	Loại 1	130.000	120.000	120.00

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 28 tháng 1 năm 2015

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Vĩnh Phúc	Hưng yên
1	Dưa hấu Miền Nam	Loại 1	16.000	15.000	16.000
2	Cam Hà Giang	Loại 1	25.000	20.000	18.000
3	Lê	Loại 1	30.000	25.000	25.000
4	Vú sữa	Loại 1	55.000	45.000	48.000
5	Thanh long	Loại 1	35.000	30.000	30.000
6	Dưa chuột	Loại 1	12.000	10.000	10.000
7	Cà rốt	Loại 1	18.000	16.000	17.000
8	Khoai tây	Loại 1	15.000	14.000	14.000
9	Cà chua	Loại 1	15.000	12.000	12.000
10	Bí đỏ	Loại 1	12.000	9.000	9.500
11	Chanh (quả tươi)	Loại 1	35.000	30.000	30.000
12	Tỏi ta khô	Loại 1	46.000	36.000	35.000
13	Hành tây	Loại 1	16.000	15.000	14.000
14	Súp lơ (cây)	Loại 1	7.000	6.000	6.500
15	Hành củ ta khô	Loại 1	50.000	45.000	45.000
16	Rau cần (mớ)	Loại 1	5.500	4.000	4.000

# DỰ BÁO

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất kinh doanh	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV Đại diện: Lê Ngọc Thuýn	Xã Minh Đức - Ứng Hòa - Hà Nội ĐT: 0979.011.522	Thuốc BVTV	- <b>Bán:</b> Các loại thuốc BVTV với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh phân bón Đại diện: Nguyễn Thị Liên	Phố Quang Trung - thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội ĐT: 0912.460.747	Phân bón	- <b>Bán:</b> Phân bón các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	HTX DV & SX NN Toàn Thắng Đại diện: Phùng Văn Thành	Xã Phù Lưu - Ứng Hòa - Hà Nội ĐT: 0979.157.619	Vật tư nông nghiệp	- <b>Bán:</b> Các loại vật tư nông nghiệp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh	Thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Hà Nội ĐT: 0988.927.422	Thuốc thú y	- <b>Bán:</b> Các loại thuốc thú y với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất kinh doanh	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Hộ trồng hoa Đại diện: Hoàng Thị Hương	Xã Thanh Đa - Phúc Thọ - Hà Nội ĐT: 0949.822.788	Hoa các loại	- <b>Bán:</b> Hoa các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Hộ trồng hoa Đại diện: Nguyễn Hữu Thuận	Phường Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0966.472.196	Hoa lily	- <b>Bán:</b> Hoa lily với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Hộ trồng hoa Đại diện: Đỗ Quang Anh	Phường Tây Tựu - Bắc Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0978.314.527	Hoa các loại	- <b>Bán:</b> Hoa các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Hộ trồng hoa Đại diện: Lê Quang Hiếu	Phường Tây Tựu - Bắc Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0988.565.118	Hoa các loại	- <b>Bán:</b> Hoa lily, hoa lan với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất kinh doanh	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng bán hoa tươi các loại Đại diện: Đào Thị Hạnh	Chợ Nghệ - Sơn Tây - Hà Nội ĐT: 0902.225184	Hoa tươi các loại	- <b>Bán:</b> Hoa tươi các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh thịt bò Đại diện: Đàm Thị Hiền	Chợ Sắn - Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0974.479781	Kinh doanh thịt bò các loại	- <b>Bán:</b> Thịt bò với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh nông sản Đại diện: Trần Văn Cường	Ki ốt 10 - Chợ Gia Lâm - Long Biên - Hà Nội ĐT: 04.36503146	Nông sản khô các loại	- <b>Bán:</b> Nông sản khô các loại (miến, mộc nhĩ, nấm hương, lạc, đậu, vừng...) với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng). - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh hàng nông sản khô Đại diện: Nguyễn Thu Hiền	Chợ Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội ĐT: 04.37167617	Kinh doanh hàng nông sản khô các loại	- <b>Bán:</b> Hàng nông sản khô các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất kinh doanh	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại nuôi trồng thủy sản Đại diện: Trịnh Xuân Tân	Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội ĐT: 04.39605632	Nuôi trồng thủy sản	- <b>Bán:</b> Cá giống các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Nhóm hộ nuôi cá lồng Đại diện: Khúc Văn Khánh	Thôn Trung Văn - Xã Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội ĐT:0167.795.9358	Nuôi trồng thủy sản	- <b>Bán:</b> Cá lồng, cá nuôi trong ao với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	HTX nuôi trồng thủy sản Giới Hiện Đại diện: Phạm Văn Hiện	Xã Tiền Phong - Thường Tín - Hà Nội ĐT: 0985.674.664	Nuôi trồng thủy sản	- <b>Bán:</b> Cá các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Trang trại nuôi trồng thủy sản Đại diện: Lê Tiến Thăng	Thôn Hòa Chanh - Xã Hòa Lâm - huyện Ứng Hòa - Hà Nội ĐT: 0976.195.112	Nuôi trồng thủy sản	- <b>Bán:</b> Cá các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

**NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC  
LÀNG NGHỀ TẠI KHU VỰC HÀ NỘI**

<b>TT</b>	<b>Đơn vị, người đại diện</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Ngành nghề sản xuất kinh doanh</b>	<b>Nhu cầu trong 15 ngày tới</b>
1	Hộ sản xuất kinh doanh chè lam - kẹo lạc Đại diện: Nguyễn Thị Liên	Xã Đại Đồng -Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0433.595 670	Chè lam, kẹo lạc	- <b>Bán:</b> Chè lam, kẹo lạc với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Hộ sản xuất kinh doanh chè lam - kẹo lạc Đại diện: Lê Thị Phương	Thôn Thạch - xã Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0987 393 305	Chè lam, kẹo lạc	- <b>Bán:</b> Chè lam, kẹo lạc với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Hộ sản xuất kinh doanh chè lam Đại diện: Nguyễn Văn Trung	Thôn Thạch - xã Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0433 675 225	Chè lam	- <b>Bán:</b> Chè lam với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Hộ sản xuất kinh doanh chè lam Đại diện: Nguyễn Thị Kim Cúc	Thôn Thạch - xã Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0433 675 175	Chè lam	- <b>Bán:</b> Chè lam với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Hà Nội và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất kinh doanh	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Đẩu	Đồng Nguyên - Tứ Sơn - Bắc Ninh ĐT: 0983.835688	Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm	- <b>Bán:</b> Thức ăn chăn nuôi các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
2	Cơ sở sản xuất hàng mây tre đan Đại diện: Nguyễn Thị Thư	Chi hội nông dân phố Ngọc - Trung Minh - TP Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình ĐT: 0913.517.871	Sản xuất hàng mây tre đan các loại	- <b>Bán:</b> Hàng mây tre đan các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Thị Tuyền	Hòa Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình ĐT: 0904.040.073	Chăn nuôi gà đẻ	- <b>Bán:</b> Trứng gà với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.
4	Trang trại cây ăn quả Đại diện: Nguyễn Tiến Đàm	190 phố chợ Mễ - Văn Giang - Hưng Yên ĐT: 0983 916780	Sản xuất cây giống các loại	- <b>Bán:</b> Cây giống các loại với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - <b>Khu vực mua bán:</b> Trong tỉnh và các vùng lân cận.